

Genetic Testing Fraud

Mga Tanong at Sagot ng Benepisyaryo ng Medicare

Ang mga genetic testing scam ay kasalukuyang malawakang isyu sa buong bansa. Ang mga benepisyaryo ay hinihingi nang personal, sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono, sa pamamagitan ng email, at mula sa mga online na ad. Nais ng programang Senior Medicare Patrol (SMP) na ang mga benepisyaryo ng Medicare ay magkaroon ng pinaka-up-to-date na impormasyon tungkol sa mga kumpanya ng genetic testing, ang mga pagsubok na inaalok nila, at kung ano ang saklaw ng Medicare. Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng mga tanong na itatanong kapag nakakaranas ng mga potensyal na genetic testing scam kasama ng mga sagot na nagbibigay ng impormasyon at gabay tungkol sa kung paano pangasiwaan ang bawat sitwasyon.

Q. Nag-alok ba ang provider ng mga genetic na pagsusuri upang suriin para sa kanser o ibang kondisyon?

A. Tanggihan ang alok. Ang mga pamunas sa pisngi na ito ay tinutukoy bilang namamana na mga pagsusuri sa kanser, mga pagsusuri sa DNA, mga pagsusuri sa kanser, pagsusuri sa genetiko, pagsusuri sa parmasyutiko, mga pagsusuri sa Alzheimer, mga pagsusuri sa dementia, mga pagsusuri sa sakit sa puso, mga pagsusuri sa mutation ng gene, mga pagsusuri sa genetic marker, atbp. Hindi saklaw ng Medicare ang mga pagsusuri sa genetic para mag-screen para sa cancer – maliban sa isang colorectal cancer DNA screening test.

Q. Sinabi ba ng provider na sinasaklaw ng Medicare ang mga genetic na pagsusuri nang walang bayad sa iyo?

A. Ang mga pagsusuri ay karaniwang inilarawan bilang magagamit at kapaki-pakinabang para sa isang malawak na hanay ng mga tao anuman ang kanilang kalagayan sa kalusugan. Madalas sabihin ng mga provider na sasaklawin ng insurance ng isang tao ang mga pagsusulit nang "libre." Ginagawa nila ang claim na ito dahil nagbabayad ang Medicare para sa mga diagnostic lab test ayon sa iskedyul ng bayad, na walang mababawas o coinsurance na mga gastos para sa mga pasyente, ngunit kapag medikal na kinakailangan. Ang mga pagsusuri ay medikal na kinakailangan lamang sa utos ng gumagamot na manggagamot. Kung tatanggihan ng Medicare ang mga pagsusuri, maaari kang singilin ng buong halaga, na madaling magpatakbo ng \$9,000-\$11,000.

Q. Sinabi ba ng provider na sinasaklaw ito ng Medicare bilang isang preventative test?

A. Hindi sinasaklaw ng Medicare ang mga genetic na pagsusuri upang i-screen para sa kanser bilang isang benepisyong pang-iwas, na may isang pagbubukod lamang para sa isang colorectal cancer DNA screening test.

Q. Sinabi ba sa iyo ng provider kung para saan nila ginagawa ang genetic test o para sa aling mga kanser ang kanilang sinusuri?

A. Hindi sinasaklaw ng Medicare ang mga genetic na pagsusuri para sa mga benepisyaryo na walang anumang mga sintomas o diagnosis ng kanser (Panuntunan ng Medicare: https://www.cms.gov/Medicare/Coverage/CoverageGenInfo/Downloads/manual201801_ICD10.pdf). "Ang mga pagsusuri para sa mga layunin ng screening na ginagawa nang walang mga palatandaan, sintomas, reklamo, o personal na kasaysayan ng sakit o pinsala ay hindi saklaw maliban kung tahasang pinahintulutan ng batas."

Q. Sinabi ba sa iyo ng provider kung sino ang susundo sa iyo tungkol sa mga resulta? Nabasa ba ng provider ang iyong mga resulta at, kung kinakailangan, ginamit ang mga ito upang mag-set up ng isang plano sa paggamot?

A. Ang mga pagsusuri sa lab na tulad nito ay dapat na iniutos ng isang gumagamot na manggagamot (Panuntunan ng Medicare: [https://www.ecfr.gov/current/title-42/part-410#p-410.32\(a\)](https://www.ecfr.gov/current/title-42/part-410#p-410.32(a))). "Lahat ng diagnostic x-ray tests, diagnostic laboratory tests, at iba pang diagnostic tests ay dapat iutos ng manggagamot na gumagamot sa benepisyaryo, iyon ay, ang manggagamot na nagbibigay ng konsultasyon o gumagamot sa isang benepisyaryo para sa isang partikular na problemang medikal at gumagamit ng nagreresulta sa pamamahala ng partikular na problemang medikal ng benepisyaryo. Ang mga pagsusuring hindi iniutos ng manggagamot na gumagamot sa benepisyaryo ay hindi makatwiran at kinakailangan."

Q. Gumamit ba ang provider ng mga taktika sa pananakot gaya ng "maaaring pumatay sa iyo ang iyong mga reseta" o "upang maiwasan ang cancer," pag-claim ng cancer at paggamit ng maling reseta bilang ang pinakamalaking pumatay ng mga nakatatanda?

A. Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa kung paano nire-metabolize ng iyong katawan ang iyong mga reseta o kung ikaw ay nasa panganib para sa kanser, dapat kang makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, na dapat magkaroon ng kamalayan sa mga reseta na ginagamit mo at ang medikal na kasaysayan ng iyong pamilya.

Magagamit na Mga Mapagkukunan

- Mga mapagkukunan ng panloloko sa pagsubok ng genetic sa pambansang website ng SMP Resource Center
 - <https://smpresource.org/medicare-fraud/fraud-schemes/genetic-testing-fraud/>

- Office of Inspector General (OIG)
 - https://oig.hhs.gov/fraud/consumer-alerts/alerts/geneticscam.asp?utm_source=website&utm_campaign=geneticscam

Saan Pupunta ang Mga Benepisyaryo na may Mga Tanong

Ang iyong lokal na SMP ay handang magbigay sa iyo ng impormasyong kailangan mo para **PROTEKTAHAN** ang iyong sarili mula sa pandaraya, pagkakamali, at pang-aabuso ng Medicare; **I-DETEK** ang potensyal na panloloko, mga pagkakamali, at pang-aabuso; at **I-ULAT** ang iyong mga alalahanin. Ang mga SMP at ang kanilang mga sinanay na boluntaryo ay tumutulong na turuan at bigyang kapangyarihan ang mga benepisyaryo ng Medicare sa paglaban sa pandaraya sa pangangalagang pangkalusugan. Matutulungan ka ng iyong SMP sa iyong mga tanong, alalahanin, o reklamo tungkol sa potensyal na panloloko at mga isyu sa pang-aabuso. Maaari rin itong magbigay ng impormasyon at mga presentasyong pang-edukasyon.

Upang mahanap ang iyong estado na Senior Medicare Patrol (SMP):
Bisitahin www.smpresource.org o tumawag sa 1-877-808-2468.

Sinusuportahan ng grant (No. 90MPC0001) mula sa Administration for Community Living (ACL), U.S. Department of Health and Human Services (DHHS).